



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๖๕๔

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง)/รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล)/
รองอธิการบดี (อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์)/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร
ศิริโกคาภิจ)/ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักร้อง)/
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร/ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา/
ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม/ผู้อำนวยการกองกลาง

ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่
พฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
โดยรัฐบาลประกาศไว้ทุกข์ถวายความอาลัยเป็นเวลา ๑ ปี และสำนักพระราชวังมีหมายกำหนดการ
พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพระหว่างวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่
๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง และได้กำหนดให้มี
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพขึ้นในวันที่ ๒๕ - ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพื่อเป็นการ
ร่วมน้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดโครงการถวาย
ความอาลัยและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่าง เดือนตุลาคม
๒๕๕๙ - เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ โดยได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ จำนวน ๑๘ โครงการ ตามรายละเอียดที่เสนอ
และในจำนวนโครงการและกิจกรรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้มอบหมายผู้รับผิดชอบ และดำเนินการ
เสร็จสิ้นไปแล้ว จำนวน ๑๖ โครงการ

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือจากกรมศิลปากรได้ขอข้อมูลเอกสาร ภาพถ่าย
การดำเนินงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในงานพระบรมศพ จากมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดทำหนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพ และประโยชน์ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเป็น
หลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ ดังนั้น จึงขอให้ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมที่ ๑-๑๖ ส่งสรุปผล
การดำเนินงานให้กองกลาง ภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดของกรมศิลปากรที่แนบ
เสนอ

ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ฯ โดยได้แต่งตั้งอธิการบดีร่วมเป็นคณะกรรมการในบางฝ่าย ดังนั้น เพื่อให้การจัดเตรียมงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง ควรพิจารณามอบหมายผู้แทนอธิการบดีเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ รับทราบ และมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบโครงการและกิจกรรมที่เสนอ
๒. โครงการถวายความอาลัยและเทิดพระเกียรติฯ มอบให้ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมที่ ๑-๑๖ ส่งสรุปผลการดำเนินงานให้กองกลาง ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
๓. การรวบรวมข้อมูลส่งให้กรมศิลปากร มอบให้กองกลางรวบรวมดำเนินการ
๔. มอบหมายผู้แทนอธิการบดีเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ฯ ดังนี้

๔.๑ ฝ่ายอัญเชิญดอกไม้จันทน์ไปยังสถานที่เผาดอกไม้จันทน์

มอบหมายให้ รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง)

๔.๒ ฝ่ายจัดนิทรรศการพระราชประวัติ/พระราชกรณียกิจ

มอบหมายให้ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักร้อง)

๔.๓ ฝ่ายจัดการแสดงมหรสพ

มอบหมายให้ รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ